

Số: /SYT-NVY
V/v thành lập Hội đồng chẩn
đoán chết não

Thanh Hoá, ngày tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Các bệnh viện công lập và ngoài công lập trên địa bàn

Thực hiện Công văn số 6389/BYT-KCB ngày 20/11/2020 của Bộ Y tế về việc thành lập Hội đồng chẩn đoán chết não; trong đó có nội dung Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2007 đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các hoạt động về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác. Qua 13 năm triển khai thực hiện đã có 19 đơn vị đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy, ghép tạng và ghép được (Ghép thận: 4,675 ca hiến sống, 187 ca hiến chết não, 05 ca hiến ngừng tim; Ghép gan: 166 ca hiến sống, 73 ca hiến chết não; ghép phổi: 01 ca hiến sống, 06 ca hiến chết não; Ghép tim 05 ca; Ghép thận – tụy 01 ca; Ghép tim - phổi 01 ca), tỷ lệ ghép tạng từ người hiến chết não còn thấp so với tỷ lệ ghép tạng từ người hiến sống.

Hiện nay, ở các cơ sở y tế có người bệnh chết não do tai nạn giao thông, tai biến, đột quy... có nguyện vọng hiến tạng mô, tạng. Tuy nhiên, đa số các cơ sở y tế chưa thành lập Hội đồng chuyên môn chẩn đoán chết não nên không có cơ hội tiếp cận kịp thời người hiến tạng tiềm năng, làm mất cơ hội hiến tạng mô, tạng của người hiến cũng như cơ hội cứu chữa người bệnh bị suy tạng giai đoạn cuối.

Để tăng cường nguồn hiến mô, tạng từ người hiến chết não, Giám đốc Sở Y tế đề nghị Giám đốc các Bệnh viện công lập và ngoài công lập trên địa bàn triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Căn cứ Điều 26, 27, 28, 29 của Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác; Quyết định số 32/2007/QĐ-BYT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định tiêu chuẩn lâm sàng, tiêu chuẩn cận lâm sàng và các trường hợp không áp dụng các tiêu chuẩn lâm sàng để xác định chết não” tổ chức thành lập Hội đồng chuyên môn chẩn đoán chết não.

2. Đối với các đơn vị đủ điều kiện thành lập Hội đồng chẩn đoán chết não: Đưa nội dung chẩn đoán chết não vào hoạt động thường quy đánh giá

đối với tất cả người bệnh nặng xin về hoặc xuất viện, đồng thời báo cáo ngay thông tin người bệnh chết não về Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Địa chỉ: Số 40 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, điện thoại 024.39386693, email: vnccho@moh), làm cơ sở để vận động gia đình người bệnh hiến tạng mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết.

Nhận được Công văn này, các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY_{Phước HN (02)}.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đỗ Thái Hòa